

# งาน CHTF 2013 เผยโฉมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 3D Body-sensing สุดล้ำ

เสิ่นเจิ้น, จีน-21 พ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/ อินโฟเควสท์

งาน China Hi-Tech Fair (CHTF) 2013 ซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่เมืองเสิ่นเจิ้น ได้ดึงดูดคณะผู้แทนมากกว่า 100 คณะ จากกว่า 50 ประเทศ โดยผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสุดไฮเทคที่ใช้เทคโนโลยีสามมิติและการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชมงาน โดยเฉพาะนายลู่ หยงเซียง อดีตรองประธานคณะกรรมการบริหารสภาประชาชน และประธานสถาบันวิทยาศาสตร์จีน และนายเฉิน เต๋อหมิง หัวหน้าสมาคมความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวัน

นายลู่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อระบบจับคู่ภาพจากการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบสามมิติ (3D Body-sensing Image Matching System) หลังจากที่ได้รับชมการสาธิตและรับทราบฟังก์ชันต่างๆ รวมถึงโอกาสเชิงพาณิชย์ของระบบดังกล่าวผ่านการแนะนำของผู้ดูแลระบบ เขาได้กระตุ้นให้นักพัฒนามีความริเริ่มมากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ก้าวล้ำที่สุด ด้วยการรวมเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกาย เทคโนโลยีสามมิติ และเทคโนโลยีด้านเสียงเข้าด้วยกัน หลังจากนั้น นายลู่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขยายตลาด และวิธีการใช้ประโยชน์จากงาน CHTF ให้ได้อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นเวทีสำรวจตลาดต่างชาติ

ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าและแบรนด์แฟชั่นหลายแห่งในจีนเริ่มใช้เทคโนโลยีที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อส่งเสริมการขาย การเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างธุรกิจอี-คอมเมิร์ซบางรายและเจ้าของเทคโนโลยียังคงดำเนินอยู่ เมื่อความร่วมมือนั้นเกิดขึ้น จะมีการติดตั้งเครื่องต่างๆ ในสนามบิน สถานีรถไฟใต้ดิน อาคารสำนักงาน สถานที่พักอาศัยระดับไฮคลาส และอีกมากมาย ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซและลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น โดยเรียกว่ารูปแบบการตลาดแบบ O2O ที่เชื่อมโยงระหว่างออนไลน์และออฟไลน์

เกี่ยวกับ CHTF:

CHTF (China Hi-Tech Fair) เป็นงานแสดงเทคโนโลยีขั้นสูงระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน CHTF จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 10 แห่ง และรัฐบาลเมืองเซินเจิ้น โดยเป็นหนึ่งในงานที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดสำหรับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในจีนแผ่นดินใหญ่ และเป็นที่ยอมรับในฐานะ “งานแสดงเทคโนโลยีอันดับ 1 ในจีน” ตั้งแต่เริ่มจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2542 CHTF ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บริษัทด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกได้มาจัดแสดงความสำเร็จทางเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูล ค้นพบหุ้นส่วนความร่วมมือ และสำรวจโอกาสทางธุรกิจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHTF ได้ที่เว็บไซต์ [www.chtf.com](http://www.chtf.com)

แหล่งข่าว: The Office of CHTF Organizing Committee